



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน: แปลงใหญ่อย่างพาราบ้านปากอ	ไทยรัฐ
2. รมว.เกษตรฯจีมาตรการเร่งมือช่วยเหลือชาวนาเกลือ	แนวหน้า
3. เกษตรฯจับมือพาณิชย์จัดการข้าวเปลือกนาปี	แนวหน้า
4. 'ธรรมนัส'สั่งเร่งแก้ปัญหาชาวประมง	แนวหน้า
5. ภาพข่าว: เพิ่มศักยภาพ	เดลินิวส์
6. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มหกรรมสัตว์เลี้ยง	มติชน
7. คอลัมน์: ทะหะพาที: "หอมมะลิไทย" มิได้แพ้ที่แท้ "ไม่ได้ส่ง" ประกวด	ไทยรัฐ
8. นายกาสั่งฟัน ต้นตอหมูเถื่อน	ข่าวสด
9. ลุยแก้หนี้ในระบบ ชรก.-SMEs-เกษตรกร-กยศ.-รูดปรี๊ด	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. เกษตรกรไร้ที่ทำกินร้องนายกฯขอที่ทำกิน จากป่าสงวนหมดสัมปทานเกือบ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. ปลุกถั่วขายสร้างรายได้ปีละแสนบาท	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



## แปลงใหญ่ยางพาราบ้านปากอ

กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตร บ้านปากอ จำกัด ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นับเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบความสำเร็จการผลิตยางแผ่นรมควัน ตามรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มูลไก่ มูลโค ทางปาล์ม น้ำมันมาทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในสวนและจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้สมาชิก

การติดตามผลการดำเนินงานของ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 9 สงขลา (สสท.9)** พบว่า ผลลัพธ์ความสำเร็จจากการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตร บ้านปากอ เป็นไปตาม



แนวทางการพัฒนาด้าน **การลดต้นทุนการผลิตสมาชิกใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีการนำรถแทรกเตอร์มาให้บริการแก่สมาชิก ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเหลือ**

เพียง 2,823 บาท/ไร่/ปี จากเดิมมีต้นทุนเฉลี่ย 3,537 บาท/ไร่/ปี หรือลดลงร้อยละ 25

ด้านการเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สมาชิกพิถีพิถันในการดูแลต้นยาง ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 273 กิโลกรัม/ไร่/ปี จากเดิมที่ได้ผลผลิต 249 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

การพัฒนาคุณภาพการผลิต เน้นการพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตได้รับมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน GMP สมาชิกและกลุ่มได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทำให้คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น

ด้านการตลาด ผลผลิตยางแผ่นรมควัน ร้อยละ 70 จำหน่ายให้บริษัทเอกชน ทำให้ได้ราคาที่สูงกว่าโรงรมยางแผ่นรมควันอื่นๆ ส่วนอีกร้อยละ 30 จำหน่ายให้พ่อค้ารายย่อยเพื่อนำไปขายตลาดกลางยางพารา

และด้านการบริหารจัดการ ทางกลุ่มแปลงใหญ่มีเป้าหมายสำคัญคือ การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต จัดซื้อปุ๋ยตามคำสั่งซื้อจากสมาชิกในราคาที่เป็นการจําหน่ายผลผลิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม มีการบริหารเครื่องมือที่เป็นธรรม และปันผลกำไรให้กับสมาชิก จากผลสำเร็จการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 247,478 บาท/ปี/ราย จากก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย 211,968 บาท/ปี/ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.

**ส-เล-๓**

# รมว.เกษตรฯจี้มาตรการเร่งมือช่วยเหลือชาวนาเกลือ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้แทนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลจาก 7 จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เกลือเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของคนไทย จึงต้องส่งเสริมและรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการทำนาเกลือให้อยู่คู่กับประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกลือ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ มาตรการแทรกแซงราคาเกลือทะเล เพื่อให้กลไกราคาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ประสานกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเกลือทะเลไทย สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล และเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริม Soft power พร้อมทั้งเร่งผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่นาเกลือทะเลไทยเป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS)

รมว.เกษตรฯกล่าวต่อว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 2411/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และมีคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 881/2566 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยขึ้นใหม่ มีอำนาจหน้าที่ 1.ศึกษา และกำหนด แนวทาง มาตรการการพัฒนาเกลือทะเลไทย ทั้งระบบ 2.กำหนด และจัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณ และบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 3.กำกับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด และรายงานผู้บริหาร 4.เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดส่งเอกสาร และข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 5.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และ 6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ฤดูกาลผลิต 2565/66 มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 628 ครัวเรือน 2,495 แปลง พื้นที่ 23,307.21 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 521,054.51 ตัน (รวม 7 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม บัตตานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี) โดยคาดการณ์ปริมาณผลผลิตเกลือทะเล ปีการผลิต 2566/67 รวม 692,470.23 ตัน

## เกษตรฯจับมือพาณิชย์ จัดการข้าวเปลือกนาปี

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมนโยบายคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายพีรพันธุ์ คอกทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณามาตรการบริหารจัดการข้าวเปลือกนาปี 2566/67 ได้แก่ 1.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการขยายข้าวเปลือกนาปี และ 2.การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการเก็บสต็อก โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

# 'ธรรมนัส' สั่งเร่งแก้ปัญหาชาวประมง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและ สหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจราชการในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อรับฟังสถานการณ์ด้านประมงและหารือแนวทางแก้ปัญหา โดยมีนายผล คำธรรม รองจ.สมุทรสาคร นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ห้องประชุม ตลาดทะเลไทย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ว่า มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมารับฟังและหารือแนวทางแก้ปัญหาจากกลุ่มชาวประมง ผู้ประกอบการประมง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ประกอบด้วย 1.เรือประมงในน่านน้ำไทยที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายด้านประมง

2.เรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ประสบปัญหาขาดแหล่งทำการประมงในน่านน้ำของรัฐชายฝั่งอื่นที่มีอยู่จำกัด และ 3.เรือประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ำได้น้อยลงเนื่องจากเรือมีขนาดเล็กไม่สามารถออกทำการประมงได้ไกล นอกจากนี้ ยังมีปัญหาน้ำเสียจากภาคเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม/ครัวเรือน ปัญหาน้ำทะเลเน่าเสียจากปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม (Plankton Bloom) และปัญหาราคาสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงตกต่ำ โดยระยะสั้นได้เน้นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

แรงงานซึ่งให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) การแก้ไขกฎหมายลำดับรองและการควบคุมกฎหมายฉบับต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคในการทำประมง/การนำเรือประมงออกนอกกระบง โดยเฉพาะการปรับปรุงอำนาจหน้าที่คณะกรรมการประมงจังหวัดให้สามารถแก้ปัญหาประมงในพื้นที่ได้อย่างคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนและเขตชายฝั่งเพื่อเป็นแหล่งอาหารและฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยที่กรมประมง ได้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภาคการประมง ซึ่งมีรมว.เกษตรฯ เป็นประธาน

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 13 ธันวาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 27089

Col.Inch: 15.13 Ad Value: 27,234

ภาพข่าว: เพิ่มศักยภาพ

หน้า: 13(กลาง)

PRValue (x3): 81,702

คลิป: สีสี่



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 13 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16712

Col.Inch: 21.13 Ad Value: 32,751.50

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มหกรรมสัตว์เลี้ยง

หน้า: 4(ขวา)

PRValue (x3): 98,254.50

คลิป: สีสี่

## เรียงคน มาเป็นข่าว



**มหกรรมสัตว์เลี้ยง** - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ กรมประมง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการสัตว์ทหารบก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานวิจัยแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคม ชมรมสัตว์เลี้ยงต่างๆ กว่า 50 องค์กร ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16" โดยได้รับเกียรติจากนายจรัสชาติ การณสุต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อเร็วๆ นี้



## “หอมมะลิไทย” มิได้แพ้ ที่แท้ “ไม่ได้ส่ง” ประกวด

ผมมีข่าวเก่าๆที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่อยากจะเขียนถึงอยู่ ข่าวหนึ่งครับ ได้แก่ ข่าวที่สื่อออนไลน์หลายสำนักพาดหัวว่า “ไทยเสียแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลก” ปี 2023 ให้แก่ข้าวจากเวียดนาม โดยมีรายละเอียดว่า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา The Rice Trader (TRT) ได้เผยแพร่เอกสารข่าวการประกาศผลประกวดสายพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดของโลก (The World's Best Rice 2023) ในการประชุมข้าวโลกที่เมืองฮานู ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง 28-30 พ.ย.2566

ปรากฏว่าข้าว “Ong Cua ST25” ของเวียดนามได้รับรางวัลชนะเลิศคว้าแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดของโลกไปครองในที่สุด โดยได้คะแนนเหนือกว่าข้าวจากประเทศอื่นๆที่ส่งเข้าประกวดกว่า 30 สายพันธุ์

รายงานข่าวระบุว่า ข้าว 3 สายพันธุ์ที่ผ่านเข้ารอบ 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวจากเวียดนาม กัมพูชา และอินเดีย โดยไม่มีรายชื่อข้าวไทยอยู่ด้วยเลย

นำความเคลือบแคลงสงสัยมาสู่ FC ของข้าวไทยไปตามๆกันว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะเราได้แชมป์มาหลายปีและไม่เคยหลุดจากอันดับ 3 เลย บางท่านที่ใจร้อน พออ่านข่าวเจอเข้าก็โพสต์ตำหนิตดิ่งไปถึงกรรมการข้าว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยเราว่า ย่อหย่อนไปได้อย่างไร? เกิดอะไรขึ้น? ทำไมถึงถอยหลังเข้าคลองเช่นนี้?

ต่อมาจึงมีการแถลงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย นายกิตติศักดิ์ สมามคมผู้ส่งออกข้าวไทย คุณชูเกียรติ โอภาสวงศ์ ว่า ปีนี้ประเทศไทยของเราไม่ได้ส่งข้าวหอมมะลิไทยไปประกวด

เนื่องจากสมาคมมองว่าการประกวดครั้งนี้ไม่มีความเป็นกลาง อีกทั้งกลุ่มผู้จัดประกวดได้กำหนดเกณฑ์ตัดสินที่แปลก โดยเฉพาะในส่วนของผู้วิเคราะห์พันธุ์ข้าวที่ให้ เซฟ ทำอาหารมาเป็นคนตัดสินพันธุ์ข้าว

แทนที่จะเป็นนักวิเคราะห์หรือนักวิจัยสายพันธุ์ข้าวมาเป็นกรรมการตัดสิน จึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยตัดสินใจไม่ส่งข้าวไทยเข้าร่วมการประกวด ในครั้งนี้ และ ในครั้งต่อไป

อ่านดูแล้วก็พอเข้าใจได้ในระดับหนึ่งและใจชื้นขึ้นมาเยอะที่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่า ข้าวไทยของเราไม่ติดอันดับเลยเพราะเราไม่ได้ส่งเข้าประกวดนั่นเอง

ท่านผู้อ่านคงจะพอจำได้ว่าผมให้ความสนใจการประกวดข้าวรายการนี้มาก และจะเขียนถึงบ่อยๆเมื่อหลายปีก่อน

แต่ช่วงหลังๆอาจเป็นเพราะการระบาดของโควิด-19 ทำให้การจัดงานต่างๆต้องยกเลิกไปหลายรายการ ผมก็นึกว่าเขาเลิกประกวดข้าวกันแล้ว จึงไม่ได้ติดตามการประกวดอย่างใกล้ชิด

มาอ่านข่าวในการประกวดปีนี้ที่ฟิลิปปินส์ว่า เราแพ้เวียดนาม ก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกัน ว่าทำไมเราแข่งถึงขั้นไม่ติดอันดับใดๆเลย มาเข้าใจจากการแถลงของท่านนายกิตติศักดิ์ สมามคมผู้ส่งออกข้าวไทยนี้แหละ

ที่ผมเขียนถึงข่าวนี้ในวันนี้ก็เพราะจิตใจในเนื้อหาที่คุ้นเคยเกียรติให้สัมภาษณ์ว่า “ปีนี้ไม่ส่ง” และ “ปีต่อไป” ปีต่อไปก็จะไม่ส่งนั่นแหละครับ ผมไม่ทราบว่ามีเหตุอันใดมาบังเป็นอย่างไรมีการเอาเรื่องเปรียบหรือไม่ค่อยน่าไว้ใจจริงหรือไม่? แต่จากการที่ติดตามข่าวประกวดมาร่วมๆ 10 ปี ผมว่าองค์กรที่จัดประกวดข้าวที่วันนี้ ก็ดูมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของวงการข้าวโลกอยู่พอสมควร

หากมีอะไรสุดคึกคักมั่งก็ควรจะหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก อย่างสิว่า 14 ปีที่จัดการแข่งขันมา ข้าวหอมมะลิไทยเราคว้าแชมป์มาถึง 7 ครั้งหนึ่งเข้าไปแล้ว แบ่งให้กัมพูชาไป 5 ครั้ง (แชมป์ร่วม 2 ครั้ง) เวียดนาม 2 ครั้ง พม่า 1 ครั้ง สหรัฐฯ 1 ครั้ง จะเป็นไรไป เพราะ (ยกเว้นสหรัฐฯ) ที่เหลือก็เป็นเพื่อนบ้าน CLMV ของเราทั้งนั้น

แบ่งกันทำมาหากินแบ่งกันมีชื่อเสียงเราแพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็ยังชนะมากกว่าและผมก็เชื่อว่าประกวดไปเรื่อยๆเราก็จะชนะมากกว่าเหมือนเดิม แต่ก็อย่างว่าแหละครับ ผมเป็นคนนอกวงการ ไม่รู้ต้นลึกหนาบางอะไรมากนัก การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบ ซึ่งน่าจะมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในประเทศไทยเรา

ผมยังเชื่อมั่นในข้าวหอมมะลิไทยครับ และอยากให้ส่งไปประกวดอีก...ฝากไว้ด้วยนะครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย.

“ชุม”



# นายกษสังพันธ์ ต้นตอหมูเถื่อน

**กรม.ตีกลับค่าแรง  
ให้ไปคิดสูตรใหม่**  
'เศรษฐา' ลั่นเดินหน้าสาว  
ให้ถึงตัวการหมูเถื่อน ดีเอสไอ  
เผยยังไม่พบนักการเมืองใหญ่  
มีเชื้อวะ  อ่านต่อหน้า 10

● **หมูเถื่อน**  ต่อจากหน้า 1  
นายกฯปรับประชุมกรม.เริ่ม 10 โมง หวัง  
กินข้าวกับรมต. กระชับสัมพันธ์ เผย

'พิพัฒน์' ดึงกลับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไปคิด  
สูตรใหม่ หวังตัวเลขมากกว่าเดิม ด้านรมว.  
แรงงานมั่นใจทันเริ่ม 1 ม.ค.67 'ภูมิธรรม'  
ยันไม่ถึงปีป.ร่วมรัฐบาล 'อนุทิน' ระบุ  
รัฐบาล 314 เสียงปีกมาก นายกฯ ปิดไม่รู้  
ระเบียบใหม่ราชทัณฑ์ ด้าน 'ทวี' แจงยึด  
หลักนิติธรรม 'ไม่เกี่ยวตัวบุคคล 'อิง' ขอ  
คู่มือเกณฑ์ 'แฉ้ว' เข้าเงื่อนไขคุมขังนอก  
เรือนจำหรือไม่ 'จรินทร์' ถามมีนายกฯ ไว้  
ทำไมถ้าปล่อยให้นักโทษไปติดคุกที่บ้าน  
'เศรษฐา'ปรับลดกรม.เป็น10โมง  
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล  
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.

คลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  
(กรม.) ซึ่งเริ่มเวลา 10.00 น. ถือเป็นสัปดาห์  
แรกที่ปรับเวลาประชุมจากเดิม 09.00 น.  
เป็น 10.00 น. หลังจากนั้นกรม.จะเริ่มประชุม  
เวลาดังกล่าว

◀ **กำลังใจ** - นาย  
เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ  
พร้อมด้วยรมว.และ  
รมช.เกษตรฯ ออกมา  
พบกลุ่มเกษตรกร  
ผู้เลี้ยงสุกรที่มาให้  
กำลังใจในการแก้ไข  
ปัญหาหมูเถื่อน ที่  
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ  
วันที่ 12 ธ.ค.



เนื่องจากที่ผ่านมามีการเลิกประชุมเร็ว ทำให้นายกษัตริย์ยี่สิบแปดไม่ทันช่วงกินมื้อกลางวันร่วมกับกรรมการของพรรคกร่วมรัฐบาล จึงเปลี่ยนเวลาประชุม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในรัฐบาลให้ดียิ่งขึ้น ส่วนงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละกระทรวงก่อนประชุม จะให้เน้นไปที่งานใหญ่ๆ ตามเทศกาลของแต่ละกระทรวงเท่านั้น

### เผย 'พิพัฒน์' ดึงกลับขึ้นตำแหน่ง

นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์หลังประชุมกรรมการบริหารที่มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2566 ทั้ง 77 จังหวัด ในอัตรา 2-16 บาทว่า เรื่องของแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงานได้นำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ โดยนายพิพัฒน์ได้สรุปเอง บอกว่าจะต้องนำกลับไปตั้งข้อสังเกตและพิจารณาสูตรการคิดค่าแรงใหม่ ทำให้นำมาเสนอและดึงกลับไปเองจึงแจ้งเพื่อทราบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ นายเศรษฐากล่าวว่า เป็นการตั้งข้อสังเกตไปแล้ว ต้องแล้วแต่และต้องให้เกียรติคณะกรรมการไตรภาคีพูดได้เต็มที่ ต่อข้อถามว่าจะทันช่วงปีใหม่หรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า คิดว่าอาทิตย์หน้าอาจจะนำเข้าที่ประชุมหรือไม่เกิน 2 อาทิตย์อาจจะในวันที่ 25 ธ.ค.หรืออะไรสักอย่างตรงนั้น น่าจะเอาเข้ามาทันได้

ต่อข้อถามว่า ตัวเลขที่นายกษัตริย์ยี่สิบแปดตั้งใจไว้อยู่ที่เท่าไร นายเศรษฐากล่าวว่า ไม่ใช่ตัวเลขปัจจุบัน แต่ต้องฟังเขาก่อน มีข้อกฎหมายอะไรหลายๆ อย่าง ที่หักท้วงเข้ามา แต่สิ่งที่ตนต้องการไม่ใช่ตัวเลขจำนวนนี้ เมื่อถามว่าจะได้ตัวเลข 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศหรือไม่ นายเศรษฐาไม่ตอบคำถาม

### คิดสูตรใหม่-ทันเริ่ม 1 ม.ค.67

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการบริหารที่มีมติรับทราบมติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 หรือบอร์ดไตรภาคี ที่เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 เพิ่มขึ้นวันละ 2-16 บาท หรือเฉลี่ย 2.37% แต่เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กับสถานการณ์มากขึ้น กระทรวงแรงงานจึงขอเสนอกลับไปพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง คาดว่าจะนำกลับเข้ามาในกรม.ก่อนสิ้นปี 2566 นี้

“วันนี้กระทรวงแรงงาน เสนอมติของคณะกรรมการค่าจ้างเข้ามากรม.ตามกำหนดแต่ในการประชุม ได้มีการตั้งข้อสังเกตและขอนำกลับไปพิจารณาเพิ่มเติม เพราะส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการนำหลักการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำ โดยใช้ฐานปี 2563-2564 มาเป็นสูตรคำนวณ โดยจะเสนอไปยังคณะกรรมการค่าจ้าง พิจารณาเพิ่มเติมใหม่อีกครั้ง” นายพิพัฒน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าในการพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบนี้เมื่อนำกลับไปพิจารณาใหม่ จะทำให้เกิดความล่าช้าหรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า การดำเนินการจะทำให้เร็วที่สุดและจะได้ข้อสรุปในเดือนธ.ค.นี้ เพื่อให้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2567

### อภิปรายจบ 67 ตามขั้นตอน

นายเศรษฐากล่าวว่า ในที่ประชุมกรรมการได้ตั้งกร 2-3 เรื่อง เรื่องแรกงานกาชาดขอให้รัฐมนตรีช่วยไปเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2566 จักรระหว่างวันที่ 8-18 ธ.ค.ที่สวนลุมพินี กทม.และช่วยสนับสนุนสินค้าโอท็อปด้วย ส่วนความก้าวหน้าในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 นายเศรษฐากล่าวว่า เดียวๆ ไปตามขั้นตอน ซึ่งมีขั้นตอนอยู่แล้ว

ที่รัฐสภา นายชุกศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงข้อเสนอฝ่ายค้านขอให้เลื่อนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2567 ออกไป จากเบื้องต้นกำหนดไว้วันที่ 3-4 ม.ค.2567 ด้วยเหตุผลสส.อาจศึกษาเนื้อหาพ.ร.บ.งบประมาณไม่ทัน ว่าต้องหารือในวิปรัฐบาล สำระสำคัญของร่างพ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้ มีความจำเป็นที่รัฐบาลต้องใช้งบ หากจะเลื่อนต้องฟังความเห็นของหลายฝ่าย โดยเฉพาะต้องรับฟังรัฐบาลด้วย เพราะขณะนี้เงินกรอบ

ระยะเวลาการเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณมา 4 เดือนแล้ว

### หนุ่มบุกชกผู้ช่วยสส.ในทำเนียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 11.35 น. ช่วงเลิกประชุมกรม. เกิดเหตุวิวาทขึ้นภายในทำเนียบรัฐบาล บริเวณร้านกาแฟ APCD 60+ ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างของตึกบัญชาการ 1 สถานที่ประชุมกรม. ทราบต่อมาผู้ก่อเหตุคือ นายอิทธิพล (ไม่ทราบนามสกุล) อ้างว่ามาพบนายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกษัตริย์ยี่สิบแปด กับผู้ช่วยสส.ของนายชูชัย มุ่งเจริญพร สส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย แต่กลับตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายชกที่หน้าผู้ช่วย สส.ของนายชูชัย ที่นั่งอยู่บริเวณร้านกาแฟโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ผู้ที่นั่งอยู่ใกล้เคียงเข้าไปห้ามปรามก่อนแยกผู้ก่อเหตุออกจากกัน พร้อมไปแจ้งความที่สน.คูสิต

ต่อมานายสมคิด เปิดเผยว่า บุคคลที่ก่อเหตุได้แอบอ้างว่าจะมาพบตน โดยติดบัตรแสดงตัวของเคมส์มิชรัฐบาลที่แล้วเข้ามา ยืนยันว่าตนไม่ได้ยินคหามชกบุคคลดังกล่าว ยอมรับว่าเคยเจอเพียงแค่ครั้งเดียวที่มากับนายเวียง วรเชษฐ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้ว จึงไม่ทราบสาเหตุการเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลและไปก่อเหตุชกต่อ ซึ่งได้กำชับไปทางผู้อำนวยการกองสถานที่และรักษาความปลอดภัย ทำเนียบรัฐบาล ให้ตรวจสอบเรื่องการเข้าออกของผู้ติดตามบางส่วนที่ยังใช้บัตรอนุญาตเคมส์ผ่านเข้าออก

### 'เสียอ้วน' ลั่นไม่ดึงขป.ร่วมรบ.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกษัตริย์ยี่สิบแปด และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคประชาธิปไตย (ขป.) ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นหัวหน้าพรรค จะมีการปรับกรม.หรือไม่ว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะเป็นเรื่องของพรรคประชาธิปไตยที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ กรม.ก็เดินหน้าทำงานต่อไป ไม่มีอะไร

ผู้สื่อข่าวถามว่าในทางการเมืองพรรคเพื่อไทยจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่มีเรื่องแบบนั้น

ตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลทำงานร่วมกัน ด้วยดี และคุยกันดี ต่อข้อถามว่ารัฐบาล 314 เสีย ถือว่าเหนียวแน่นไม่ต้องเอาใครมาเพิ่ม นายภูมิธรรมกล่าวว่า 314 เสีย ขณะนี้ทำงานได้อยู่ เอาใครมาเพิ่มหรือไม่เอาใครมาเพิ่ม ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอามาคิด วันนี้กรมยังทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ยังคุยกันรู้เรื่องดีทุกฝ่าย ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ทุกพรรค

ต่อข้อถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับนายเฉลิมชัย นายภูมิธรรมกล่าวว่า “ไม่รู้จะพูดอย่างไร เพราะส่วนตัวยังไม่เคยเจอนายเฉลิมชัย ตั้งแต่เข้ามาร่วมรัฐบาล ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคประชาธิปัตย์ จะเข้ามาเป็นอะไรให้รัฐบาลหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องไปถามคนพูด ไม่ใช่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไร แต่วันนี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องนี้ เพราะพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดทำงานได้ดีด้วยดี ต่างพึ่งพิงซึ่งกันและกัน เมื่อถามว่าต่อไปการผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยจะง่าย พรรคร่วมรัฐบาลจะไม่กดดัน นายภูมิธรรมกล่าวว่า อย่าไปคิดแบบนั้น พรรคร่วมรัฐบาลทำงานกันดีอยู่แล้ว คุยกันได้ เรียบร้อยเหตุผลปัญหาของประเทศและประชาชน

### ‘หนู’ชี้ 314 เสีย ปัก-ดักคอเกมต่อรอง

ค่านายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้การนำของเฉลิมชัย ทำให้พรรคเพื่อไทยมีอำนาจต่อรองกับพรรคร่วมรัฐบาลมากยิ่งขึ้น และอาจดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลว่า นายเฉลิมชัยเป็นเพื่อนของคุณ หากคิดแต่เรื่องการต่อรอง ไม่ใช่รัฐบาลแล้ว เรามี 314 เสียแล้ว มีความมั่นคง คงไม่มีใครไปต่อรองอะไร ทำงานให้เต็มที่คิดว่า ผลงานก็เกิดกับรัฐบาล

หากมีคำว่าต่อรองเข้ามาถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันแล้ว 253 เสีย ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็รอดมา 4 ปี ผ่านวิกฤตการณ์มากมายแต่อยู่มาได้ เพราะมีเจตนารมณ์เดียวกันคือการทำงานให้บ้านเมือง ดังนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากกว่า เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะใช้เกมนี้เพื่อต่อรองกับพรรค

ร่วมรัฐบาล นายอนุทินกล่าวว่า ไม่กังวล เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

### เลือกดีฟ้าโหลอีก-โหลสว.ก็ไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่พรรคประชาธิปัตย์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นหัวหน้าพรรค และนายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา เป็นเลขาธิการพรรค ส่งผลให้สมาชิกพรรคทยอยลาออกต่อเมือง เริ่มจาก 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค 2.นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรองหัวหน้าพรรค 3.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตสส.ตรัง 4.นายพนิต วิจิตรเศรษฐ์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ 5.นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอดีตสส.ภูเก็ตหลายสมัย

6.น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ อดีตสส.กทม. 7.นายวิฑเณนทร์ มุตตามระ อดีตผู้สมัครสส.กทม. 8.นายชนวัฒน์ ภูเก้าล้วน อดีตผู้สมัคร สส.กระบี่ 9.นายวิบูลย์ ศรีโสภณ สมาชิกพรรค ตลอดชีพตั้งแต่ 22 ธ.ค.2541 10.นายสุรนต์ จันทร์พิทักษ์ อดีตสส.กทม. 10.นายบุญเลิศ ไพรินทร์ หรือโหลสว. อดีตสว. และอดีตสส. จะเขิงตรา 11.นางอานิก อัมระนันท์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ

### ‘อานิก’ ชัดจ้องร่วมรบ.พันทาง

นางอานิก อัมระนันท์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ตนอาสาตัวเข้ามาช่วยงานพรรคประชาธิปัตย์หลังการเลือกตั้งปี 2548 เพราะต้องการเป็นอีกแรงหนึ่งที่ร่วมด้านระบอบทักษิณ ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคในวันเดียวกันหลังจากที่เข้ามาพบกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เป็นครั้งแรก ตนเข้ามาแล้วจึงได้มาอ่านอุดมการณ์พรรค อ่านแล้วรู้สึกประทับใจและประทับใจยิ่งขึ้นเมื่อได้สัมผัสผู้คนภายในพรรคที่ยืนอยู่ด้วยอุดมการณ์นั้น

“การเปลี่ยนแปลงหน้าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2566 แสดงให้เห็นว่าประชาธิปัตย์ลดความเป็นสถาบันลงไปมาก อีกทั้งมีเสียงพร่ำ

อยากร่วมรัฐบาลพันทาง ที่มีทั้งพรรคของทักษิณและพรรคสืบทอดอำนาจรัฐประหารด้วย แม้อุดมการณ์ที่เขียนไว้จะยังอยู่ บุคลากรที่มีอุดมการณ์ก็คงยังมีเหลืออยู่บ้าง แต่ประชาธิปัตย์ในปัจจุบันไม่ใช่พรรคการเมืองที่คิดค้นภาคภูมิใจที่จะเป็นสมาชิกเสียแล้ว พรรคประชาธิปัตย์อยู่มายาวนาน ผ่านวิกฤตมาบ้างแล้ว หวังว่าสักวันหนึ่งจะกลับมาเป็นสถาบันควบคู่กับการเมืองประชาธิปไตยของประเทศไทยได้อีก” นางอานิกระบุ

### ‘พนิต’ รับทะเลครจากใหญ่

ค่านายพนิต วิจิตรเศรษฐ์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กถึงคำกล่าวของนายอานนท์ ปันยารชุน อดีตนายกฯ ที่กล่าวในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4 เม.ย 2534 ข้อความว่า “เราจะพูดแต่ความจริงทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงบางอย่างหรือความจริงอาจจะไม่ไปสบบอารมณ์บุคคลบางคน หรือนักกลดบางกลุ่มในสังคมไทย” ก่อนที่จะระบุถึงเหตุการณ์วันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่มีหลายคนถามตนว่าลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หรือยัง หรือบางท่านถามว่ายังอยู่ ปชป. อยู่หรือเปล่า ไม่เห็นช่วงเลือกตั้งหัวหน้าที่ผ่านมา

วันนี้ต้องขอออกมาแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้ทุกประการกับโฉมหน้าหัวหน้าพรรค กก.บห.พรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ หลังรับทราบข้อมูลเห็นความเคลื่อนไหวเบื้องหน้าเบื้องหลังเปรียบดังละครจากใหญ่ และเป้าหมายทางการเมืองของทุกฝ่ายทุกขั้วอย่างชัดเจน ไม่มีใครคิด ไม่มีใครถูก ทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง โดยสรุปว่ายังไม่เห็นแสงสว่างแห่งความเปลี่ยนแปลงหรือฟ้าหลังฝนในเร็วนี้

“ผมจึงกล้าที่จะลาออกจากสมาชิกพรรคจากบ้านสี่ฟ้าที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตลอด 20 ปี ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ล่วงหน้าก่อน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.2566 ด้วยอาการหัวเราะไม่ได้ ร้องไห้ไม่ออก โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันเลือกหัวหน้าพรรค ในวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา

มา เพราะมันใจว่าจะไม่มีปัญหาภัยใดๆ เกิดขึ้น หลังจากนี้ทุกฝ่ายต้องยอมรับผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเรา จนทำให้พรรคเดโมแครตถึงขณะนี้ และขอให้ทุกคนโชคดี และพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ” นายพนิตระบุ

### โฆษกยัน ‘เฉลิมชัย’ พร้อมพิสูจน์

นายรามศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสถานการณ์ในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีสมาชิกพรรคทยอยลาออกว่า เคารพในการตัดสินใจ อาจมีเหตุผลส่วนตัวได้แต่หวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับมา ร่วมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคในวันข้างหน้า ต้องย้ำว่าเมื่อพรรคผ่านขั้นตอนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและ กก.บห.แล้วทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำงาน มุ่งมั่น พัฒนาพรรคให้ก้าวเดินต่อไป เป็นหน้าที่ทุกคนในพรรคก็ต้องหาวิธีการช่วยสนับสนุนตามภาระหน้าที่ที่ทำได้ คนที่เป็นผู้บริหารมาแล้วก็ไป แต่โจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์ต้องอยู่ต่อไป

ส่วนผู้บริหารมีความท้าทายที่สำคัญคือการทำงานอย่างหนัก ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ หากทำไม่ได้สมาชิกพรรคไม่ยอมรับก็ต้องสิ้นสุด นายเฉลิมชัยก็พร้อมพิสูจน์ด้วยการทำงาน ส่วนการยึดอุดมการณ์ของพรรค กก.บห.ชุดใหม่ ย่อมใช้เป็นแนวทางดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่แล้ว จึงขอให้สมาชิกรวมใจกัน จับมือร่วมกันทำงานสนับสนุนให้พรรคก้าวไปสู่ความมั่นคงต่อไป

### ‘นิค’ ไม่รู้จักถูก-อิง ‘อู๋อู๋’ เกณฑ์

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่ยุติธรรม พ.ศ. 2566 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2566 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสถานที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการเอื้อต่อ นายทักษิณ ชินวัตร ว่า ไม่ทราบเรื่องเลย เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตน ผู้สื่อข่าวถามว่า จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจใน

กระบวนการยุติธรรมหรือไม่ นายเศรษฐา ไม่ตอบคำถามดังกล่าว

ที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าววาระกำหนดการพักรักษาตัวนอกเรือนจำของนายทักษิณ ที่จะครบรอบ 120 วันในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ จะขอขยายเวลาหรือไม่ หรือจะใช้สิทธิ์ตามประกาศระเบียบของกรมราชทัณฑ์การคุมขังนอกเรือนจำว่า จะต้องดูแลเกณฑ์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่ากฎเกณฑ์รายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้ขอเน้นให้เรื่องซอฟต์แวร์เวอร์ซีให้กับงานที่มาก่อน

### ‘ทวี’ แจงยึดนิติธรรม-ไม่เกี่ยว ‘แก้ว’

ด้านพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ระเบียบดังกล่าวออกตามกฎหมายราชทัณฑ์ ผู้สื่อข่าวถามว่าสังคมหาเรื่องนี้ค่อนข้างมาก พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ขอไปดูรายละเอียดก่อน เป็นเรื่องของคณะกรรมการราชทัณฑ์ที่ประชุมไว้หลายเดือนแล้วเท่าที่ตรวจสอบมีปลัดกระทรวงลงไปดูแลอยู่ ต้องยอมรับวันนี้กรณีเรือนจำเมื่อมีเรื่องหลักนิติธรรม กรมราชทัณฑ์ได้คะแนนเรื่องนี้ 0.25 จากคะแนนเต็ม 1 ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเยอะ เนื่องจาก ‘ไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม หรือกฎหมายราชทัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหน้าที่สื่อถึงรัฐบาลชุดที่แล้ว การปฏิบัติทั้งหมดจะไม่เอาตัวบุคคลมาตั้ง

เราจะมีกฎกระทรวงตามมาตรา 89/1 ของวิอาญา เพราะตอนนี้นักโทษที่อยู่ในเรือนจำคือ นักโทษระหว่างไปขังอยู่กับนักโทษเด็ดขาดซึ่งต่อข้าราชการมโนญ กรณีเรือนจำจะมีกฎหมายระบุไว้ ซึ่งผู้ต้องขังจะมีสถานที่ควบคุม ทุกคนคือติดคุกเหมือนเดิม แต่รายละเอียดจะมีคณะกรรมการที่จะประชุม มีตัวแทนทั้งศาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคนมอบปลัดกระทรวงเข้าไปดูแลหลังมีข่าว ปลัดบอกว่าการดำเนินการไม่มีเรื่องตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะดูเรื่องหลักเกณฑ์ เพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมายราชทัณฑ์ เมื่อถามว่าแม้ไม่ระบุตัวบุคคล แต่นายทักษิณเข้าเงื่อนไขหรือไม่ พ.ต.อ.ทวี

ไม่ตอบคำถาม

### ‘สมศักดิ์’ โยนสื่อตรวจสอบเอง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องดังกล่าวเกิดจาก พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 2560 แต่กฎหมายรอง หรืออนุบัญญัติต่างๆ ต้องมีออกมาให้ครบ เหมือนบางกระทรวงที่มีกฎหมายแต่ไม่สามารถออกอนุบัญญัติได้ ทำให้ใช้กฎหมายได้ไม่ครบถ้วน ส่วนรายละเอียดให้สื่อไปตรวจสอบอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่านายทักษิณ จะได้รับประโยชน์จากระเบียบดังกล่าวหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่ทราบ ต้องไปดูรายละเอียด เพราะไม่ได้ติดตาม ต่อข้อถามว่า ผู้พิจารณาว่าระเบียบดังกล่าวครอบคลุมไปถึงนายทักษิณ ได้เป็นใคร นายสมศักดิ์กล่าวว่า เป็นเรื่องของกระทรวงและเจ้าหน้าที่พิจารณา รายละเอียดตนไม่ได้อยู่ เมื่อถามว่ามีการวิจารณ์เรื่องดังกล่าวมีการปูทางไว้ตั้งแต่สมัยนายสมศักดิ์ เป็นรมว.ยุติธรรม ในรัฐบาลที่ผ่านมา นายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่ใช่ กฎหมายมีมาตั้งแต่ปี 2560 และต้องมีอนุบัญญัติในทุกมาตรา เพื่อประโยชน์การบริหาร

### ‘จรินทร์’ ถามมีนายกฯ ไว้ทำไม

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอถามนายเศรษฐา กับ พ.ต.อ.ทวีว่า ปลอ่ยให้กรมราชทัณฑ์ลักไปออกระเบียบให้นักโทษไปติดคุกที่บ้าน เพื่อรองรับนักโทษชั้นพิเศษได้อย่างไร ถ้าทำได้ต่อไปคำพิพากษาของศาลสถิตยุติธรรมก็ไม่มีหมายศาลตัดสินจำคุกไม่ต้องสนใจ เพราะกรมราชทัณฑ์สั่งให้ไปติดคุกนอนสบายอยู่กับบ้านได้ แล้วคุกจะมีไว้ทำไม มีไว้ขังคนจนกับคนไม่มีอำนาจเท่านั้นหรือ

“ถ้าจะบอกว่าไม่ขอแทรกแซงกระทรวงยุติธรรม หรือกรมราชทัณฑ์ แล้วกรณีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีตรรกะที่เป็นองค์การตามกฎหมายดูแล เขามีมติตามกฎหมายแล้วทำไมไปสั่งให้เขาทบทวน เรื่องนี้ถ้านายกฯ ไม่ทำอะไร จะมีคำถามว่าจะมีนายกฯ ไว้ทำไม มีไว้ดูแลประชาชนหรือมีไว้ดูแล

นักโทษเทวดา” นายจรินทร์กล่าวว่า

## นายกฯ รุดพบผู้เลี้ยงสุกร

เวลา 11.42 น. นายเศรษฐาได้เดินทางไปยังบริเวณประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร นำโดยนายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

นายสิทธิพันธ์กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกฯ ที่มาช่วยปราบปรามเรื่องหมูเถื่อนจากปัญหาหลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนจากต่างประเทศที่เข้ามาแย่งตลาด สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถขายเมื่อสุกรได้เกินราคาต้นทุน เนื่องจากหมูเถื่อนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทยมาก ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น และบางส่วนถึงกับต้องออกจากอาชีพไปพร้อมกับหนี้สิน แต่หลังจากที่นายกฯ เข้ามารับตำแหน่งและบริหารราชการแผ่นดินตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาการจัดการคดีหมูเถื่อนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ราคาหมูหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความกรุณานายกฯ เพื่อต่อ ยอดในการแก้ปัญหาอีก 9 ประเด็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับภาคปศุสัตว์ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องโดยสมาคมและผู้เลี้ยงสุกรยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ จากนั้นตัวแทนเกษตรกรได้ยื่นหนังสือต่อ ร.อ.ธรรมนัส เพื่อให้ต่อ ยอดการแก้ปัญหา

## โวเข้ามา 3 เดือนแก้หมูเถื่อนได้

ค้านนายเศรษฐากล่าวว่า ขอบอกทุกคนที่ได้สละเวลามาให้กำลังใจ ความจริงไม่ต้องมาขอบคุณก็ได้เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว ปัญหาหมักหมมมา 3-4 ปีแล้ว รัฐบาลนี้เข้ามาไม่ถึง 3 เดือน รมว.เกษตรและสหกรณ์และรมช.เกษตรและสหกรณ์ทุกคนได้นำเรื่องนี้ขึ้นมา

ทำงานอย่างจริงจัง และทุกคนยังคงทำงานกันต่อไป ในส่วนของอักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนนั้นจะต้องสาวกันต่อไป แต่ต้องบอกความกรุณาเราเองใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพราะไ้ปัญหาหมักหมมมา 3-4 ปีแล้ว เรามาเพียงแค่ 3 เดือนก็จัดการได้เฉพาะช่วงนี้ ขอให้มีความอดทนกันหน่อยรัฐบาลจะมุ่งมั่นทำงานต่อไปไม่มีการปกปิด ไม่มีการเอื้ออำนวยให้กับใครทั้งสิ้น

“รมว.และรมช.เกษตรและสหกรณ์ทำงานกันอย่างเต็มที่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเราได้มองข้ามไปอีกว่า ไม่ใช่แค่การปราบปรามเพียงอย่างเดียว สำหรับประชาชนที่เดือดร้อนขณะนี้เรามีการเตรียมพันธุ์หมูและเงินทุนไว้เพื่อที่จะไปดำเนินการจัดการให้กับรายย่อยและราชการเพื่อกลับมาฟื้นฟูอาชีพที่สุจริตอีกครั้ง ขอให้มีความอดทนเพราะรัฐบาลนี้มีความเข้าใจถึงความต้องการของประชาชน” นายเศรษฐากล่าว

นายเศรษฐากล่าวว่า เมื่อ 11 ธ.ค. มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ว่าได้มีการอายัดทรัพย์สินไปบางส่วนแล้ว ซึ่งต้องสาวต่อไป และทำงานกันต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถสาวถึงต้นตอตัวการใหญ่ได้หรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า มีความพยายาม ต้องคว้าตัวการใหญ่นั้น ใหญ่แค่ไหนท่านนั่นเอง

## เดินหน้าสาวถึงตัวการใหญ่

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งสำนวนคดีหมูเถื่อนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแล้วใช่หรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า คงอยู่ในขั้นตอน

□ อ่านต่อหน้า 11

## ● หมูเถื่อน □ ต่อจากหน้า 10

การพิจารณาของดีเอสไอ ต่อข้อถามว่าเมื่ออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายจะเปิดเผยรายชื่อได้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ต้องว่าไปตามขั้นตอนกฎหมาย เมื่อถึงเวลาต้องเปิดชื่อ ถ้าหากไม่เสียหายคดี

ต่อข้อถามว่ามีการพูดกันว่าอาจไม่สาว

ไปถึงต้นทาง แต่อาจจะได้ถูกกระโจนเป็นไอ้ห้อยไอ้ไหน กลัวจะเป็นมวยล้มต้มคนดูของรัฐบาลชุดนี้ที่ไม่เอาจริง นายเศรษฐากล่าวว่า ขอให้คอยดูต่อไป แต่ยินดีรับฟังเสียงสะท้อนของปัญหา เมื่อถามว่าภายใน 6 เดือนข้างหน้าจะเห็นราคากาหมูของชาวบ้านดีขึ้นหรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า นั่นก็คือความตั้งใจของรัฐบาลนี้ ที่ดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกร

เมื่อถามว่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) มีเครื่องเอกซเรย์ทำไมถึงมองไม่เห็นว่ามีหมูเถื่อน นายเศรษฐากล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องนี้เลยว่าเป็นเรื่องอะไร เครื่องเอกซเรย์ผู้คอนเทนเนอร์ ใครซื้อมา ตนไม่ทราบว่าเพิ่งซื้อมาใน 3 เดือนนี้หรือไม่ แต่แน่นอนหากมีการร้องเรียนมาตนต้องเข้าไปดูถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์ และหากมีการทุจริตประพจน์ไม่ชอบ รัฐบาลนี้ไม่ปล่อยไว้แน่นอน เมื่อถามว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกรมศุลกากรหรือนายทุนใหญ่หรือนักการเมืองจะได้เห็นโคเคนคดีนี้หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ถ้าเขาทำผิดก็ต้องโดน แต่อย่าเพิ่งไปตั้งธง

## ตั้งชุดพยานาคราชลุยต่อ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับนโยบายจากนายกฯ ในการตั้งชุดปฏิบัติการพยานาคราชเพื่อเดินหน้าต่อ โดยจะมีการสุ่มตรวจสินค้าต่างๆ เอาจริงกับสินค้าทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะหมูเถื่อน ตลอดการดำเนินการทุกขั้นตอนจะมีการรายงานผลทั้งหมดให้นายกฯ รับทราบ

ส่วนกรณีคดี 161 ผู้คอนเทนเนอร์น่าจะจบแล้ว เป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอรับผิดชอบซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผล คาดว่าจะสาวไปถึงต้นตอทั้งหมด ผู้สื่อข่าวถามว่ายอมรับหรือไม่ว่าในขั้นตอนการดำเนินงานอาจเจอต่อ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่มี เอกกฤษฎาหมาย เอกความถูกต้องเป็นหลัก

เมื่อถามถึงการเปิดเผยรายชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีหมูเถื่อนได้เมื่อไร ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของดีเอสไอ เพราะเป็นเรื่องคดีพิเศษ ซึ่งกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลให้หมดแล้ว ก็รับทราบและได้รับรายงานมาโดยตลอด

## ปปง.-ดีเอสไอเร่งขยายผล

ที่สำนักงานปปง. นายเทพสุ บวรโชติคารา เลขาธิการปปง. พร้อม นายวิทยา นีติธรรม โฆษก ปปง., พ.ต.ต.ฉัฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ดีเอสไอ ร่วมแถลงผลความกับหน้ากลุ่ม ขบวนการนำเข้าน้ำมันก๊าดประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม

พ.ต.ต.ฉัฐพลกล่าวว่า ขณะนี้ดีเอสไอ แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว 22 ราย แบ่งเป็น บุคคลธรรมดา 12 ราย นิติบุคคล 10 ราย และจะมีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอีก 1 ราย กรรมการ บริษัท ธนโบว์ กรุ๊ป จำกัด โดยพนักงานดีเอสไอส่ง จำนวนคดีพิเศษที่ 59/2566 ไปยังสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คดี เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช.พ.ศ.2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ยังไม่ส่งสำนวนกลับมา

รวมทั้ง มีการแยกคดีพิเศษกับบริษัท ชิปปิงเอกชน 9 คดี ประกอบด้วยคดีพิเศษที่ 101-109/2566 ที่นำเข้าน้ำมันก๊าดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับอีก 2,385 ตู้ ปริมาณ 59,625 ตัน และมีเจ้าหน้าที่รัฐ 2 หน่วยงาน เชื่อมโยงกับ 2 คดีจาก 9 คดีพิเศษที่แยกมา หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินและขณะนี้ อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน ก่อนส่งสำนวน ป.ป.ช. ในขั้นตอนไป

พ.ต.ต.ฉัฐพลกล่าวว่า จากการเข้าตรวจค้นห้องเย็น จ.นครปฐม 2 แห่ง และรวบรวมหลักฐานขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามี 3 บริษัทชิปปิงที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ใช้บริการเอเยนต์เพื่อโอนเงินจากประเทศไทย

ไปยังต่างประเทศ เกี่ยวข้อง 282 ตู้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี และเตรียมขยายผลรับเป็นคดีพิเศษ เพราะอยู่ใน ขบวนการรอกักเรืออาชญากรรมที่มีลักษณะ เป็นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร (สุกร) ตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน

## ยังไม่พบนักการเมืองใหญ่เดียว

ดีเอสไอจะเรียก 4 กรรมการตัวแทนบริษัทกลุ่ม จ.นครปฐม มาสอบปากคำเพิ่มเติม ภายในสัปดาห์นี้ เพราะเป็นผู้รับเงิน โอน 259 ล้านบาท จากบริษัท นายวิรัช และนายธนกฤต ภูริจักร (สองพ่อลูก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เวสต์ซี แอนด์ เฮลธ์ซี ฟู้ดส์ จำกัด แต่ไม่มีการทำธุรกรรมซื้อขาย ก่อนโอนต่อ บริษัทมายเฮาส์ ทรคคิง จำกัด กับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด กันดา ไทยโพรเซสฟิช และโอนเงินต่อไปต่างประเทศ

“ขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลไปถึงนักการเมืองระดับประเทศ ส่วนที่มีกิลิปเสี่ยง บุคคลใกล้ชิดนักการเมืองเพื่อเรียกเงิน 10 ล้านบาท เพื่อเคลียร์คดีหมูเถื่อนนั้น ยังไม่มีการเรียกผู้ใดมาชี้แจง ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส่งรายชื่อมาให้ดีเอสไอขอตรวจสอบสวนรายละเอียดอีกครั้ง” พ.ต.ต.ฉัฐพลกล่าว

ด้านนายวิทยากล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว 24 รายการ มูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท และ ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม โดยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมไว้ชั่วคราว 28 รายการ (ที่ดิน รถยนต์ และเงินในบัญชีเงินฝาก) พร้อมคอกสุกร มูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท รวมขณะนี้ทั้งหมด 90 ล้านบาท

# ลุยแก้หนี้ในระบบ ชรก.-SMEs-เกษตรกร-กยศ.-รูดปรัด

## ‘เศรษฐา’ ล้นจบในรัฐบาลนี้ ลุยแก้หนี้ในระบบ ชรก.-SMEs-เกษตรกร-กยศ.-รูดปรัด

ผู้จัดการรายวัน360° – “เศรษฐา” วางแผนแก้หนี้ในระบบ ยันเป็นวาระชาติเหมือนแก้หนี้  
นอกระบบ แบ่ง 4 กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ เอสเอ็มอี เกษตรกร  
ลูกหนี้ กยศ. และหนี้เช่าซื้อ บัตรเครดิต เตรียมลุยช่วยปรับโครงสร้างหนี้ รวมหนี้ พักหนี้

ลดดอกเบี้ย เฉพาะบัตร  
เครดิต มี 1.1 ล้านใบที่นำห่วง  
มูลหนี้ 6.7 หมื่นล้านบาท ล้น  
ต้องจบภายในรัฐบาลชุดนี้  
พม. ล่ารวจข้าราชการ พบเป็น  
หนี้บัตร บ้าน รถ “สุทิน” เผย  
ทหารมีหนี้ไม่ต่างข้าราชการ  
อื่น

อ่านต่อหน้า | 4

ผู้จัดการรายวัน360° – “เศรษฐา” วางแผนแก้  
หนี้ในระบบ ยันเป็นวาระชาติเหมือนแก้หนี้  
นอกระบบ แบ่ง 4 กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมข้าราชการ  
ครู ทหาร ตำรวจ เอสเอ็มอี เกษตรกร ลูกหนี้  
กยศ. และหนี้เช่าซื้อ บัตรเครดิต เตรียมลุยช่วย  
ปรับโครงสร้างหนี้ รวมหนี้ พักหนี้ ลดดอกเบี้ย  
เฉพาะบัตรเครดิต มี 1.1 ล้านใบที่นำห่วง มูล  
หนี้ 6.7 หมื่นล้านบาท ล้นต้องจบภายในรัฐบาล  
ชุดนี้ พม. ล่ารวจข้าราชการ พบเป็นหนี้บัตร บ้าน  
รถ “สุทิน” เผยทหารมีหนี้ไม่ต่างข้าราชการอื่น  
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ  
รมว.คลัง เปิดเผยในการแถลงข่าวการจัดการ  
หนี้ทั้งระบบ ว่า ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาเรื้อรังที่  
อยู่กับสังคมไทยมายาวนาน โดยหนี้นอกระบบ  
รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขเป็นวาระแห่งชาติ



แก้หนี้ - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พร้อมด้วยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  
ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของ  
ประชาชนรายย่อย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง  
ร่วมกันแถลงข่าวการแก้ไขปัญหหนี้ในระบบ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ไปแล้ว และหนี้ในระบบ ที่มีปัญหาไม่แก้กัน ทั้ง  
หนี้สินล้นพ้นตัว จนส่งผลกระทบต่อการทำงาน  
บางรายเป็นหนี้เสียคงค้างเป็นเวลานาน จนขาด  
โอกาสในการประกอบอาชีพ การดูแลลูกหนี้ใน  
ระบบที่ประสบปัญหา จึงถือเป็นวาระแห่งชาติ

เช่นเดียวกัน เพราะการเป็นหนี้ ไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย  
หากเป็นหนี้ดี ที่นำไปจับจ่ายใช้สอย หรือประกอบ  
ธุรกิจ โดยไม่เกินความสามารถ จะก่อให้เกิดการ  
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และช่วยขับเคลื่อน  
เศรษฐกิจของประเทศ แต่ต้องเข้าใจว่าสภาพ

เศรษฐกิจที่ผ่านมา อาจทำให้กลไกเหล่านี้ติดขัด จนมีปัญหาสะสม รัฐบาลจึงต้องเข้ามาช่วยแก้ไข เพื่อให้ทุกคนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ ได้แบ่งหนี้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีรายได้ประจำ แต่มีภาระหนี้จำนวนมาก จนเกินศักยภาพในการชำระคืนหนี้ กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอน ทำให้การชำระคืนหนี้ไม่ต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 4 กลุ่มที่เป็นหนี้เสียค้างค้ำ เป็นระยะเวลาสั้น ซึ่งทุกกลุ่ม มีข้อสังเกตที่

เหมือนกัน คือ พวกเขาไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ จนกลายเป็นหนี้เสีย และเมื่อเป็นหนี้เสีย ก็ถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยปรับเพิ่ม และวนกลับไปทำให้ชำระไม่ไหวอีก วงจรแบบนี้ส่งผลให้เครดิตบูโร ไม่สามารถขอสินเชื่อในระบบต่อได้ หรือบางรายที่ค้างชำระเป็นเวลานาน ก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กลุ่มนี้ปกติมีการชำระหนี้โดยตลอด แต่โควิด-19 ทำให้ธุรกิจชะงัก ขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระคืนได้ บางรายเป็นหนี้เสีย ซึ่งส่วนใหญ่มีหนี้กับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนดให้รัฐบาลทั้ง 2 แห่ง ทวงถามหนี้ตามสมควร และให้ความช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เป็นหนี้เสีย คาดว่าจะช่วยได้ 1.1 ล้านราย ส่วนลูกหนี้ SMEs จะเข้าไปช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พักชำระหนี้ที่อยู่กับแบงก์รัฐ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 1 ปี คาดว่าจะช่วยได้ 1 แสนราย

กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ ครู ตำรวจ ทหาร ที่มีภักจะมีหนี้กับสถาบันการเงิน และกลุ่มที่เป็นหนี้บัตรเครดิต โดยกลุ่มข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำรวจ ทหาร จะได้รับการช่วยเหลือผ่าน 3 แนวทาง คือ แนวทางแรก ลดดอกเบี้ยสินเชื่อไม่ให้สูงจนเกินไป เพราะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ประจำและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ แนวทางที่ 2 จะต้องโอนหนี้ทั้งหมดไปไว้ในที่เดียว เช่น ที่สหกรณ์ เพื่อให้การตัดเงินเดือนนำมาชำระหนี้ทำได้สะดวกและสอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้ และแนวทางที่ 3 บังคับใช้หลักเกณฑ์การตัดเงินเดือน ให้ลูกหนี้มีเงินเดือนเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งทั้ง 3 แนวทางนี้ จะต้องทำพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งขอยกตัวอย่างเฉพาะครู พบว่าเป็นหนี้กว่า 9 แสนราย ส่วนกลุ่มที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

ปรับโครงสร้างหนี้ผ่านคลินิกแก้หนี้ debtclinicbysam.com โดยสามารถผ่อนได้นานถึง 10 ปี ลดดอกเบี้ยเหลือ 3-5% ต่อปี

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น เกษตรกร ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และลูกหนี้เช่าซื้อ โดยกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือ โดยการพักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว ลดดอกเบี้ยหรือลดเงินผ่อนชำระในแต่ละงวดให้ต่ำลง เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้เกษตรกร ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากรายได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และปริมาณผลผลิต ซึ่งรัฐบาลได้มีโครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรแล้ว โดยพักทั้งหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี โครงการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมการพักหนี้กว่า 1.5 ล้านราย ส่วนลูกหนี้ กยศ. ที่บางส่วนไม่มีงานทำหรือมีรายได้น้อยพอจะนำมาชำระหนี้ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ย ลดเบี้ยปรับ เปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ และยกเลิกผู้ค้ำประกัน ซึ่งช่วยได้กว่า 2.3 ล้านราย และลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถใหม่ ไม่เกิน 10% ต่อปี รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 23% ต่อปี และลดดอกเบี้ยผิดนัดให้ต่ำลง ให้ลูกหนี้ปิดบัญชีได้ก่อนกำหนด

กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่เป็นหนี้เสียค้างค้ำกับสถาบันการเงินของรัฐเป็นระยะเวลานาน กลุ่มนี้จะโอนไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงินของรัฐ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ทำให้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้เป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น คาดว่ามาตรการนี้จะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มนี้ได้ประมาณ 3 ล้านราย

นายเศรษฐาภิวัตน์กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้หลากหลายกลุ่มด้วยกัน มีทั้งมาตรการ ที่ ครม. ได้เห็นชอบไปแล้ว เช่น การพักหนี้เกษตรกร มาตรการที่สามรถดำเนินการขยายผลได้ทันที เช่น เรื่องหนี้ครู หนี้ข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ เพื่อต่อลมหายใจให้ลูกหนี้ แต่ในระยะยาว จะมีการแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้าง โดยยกระดับการให้บริการสินเชื่อให้เหมาะสมและเป็นธรรม มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค

“จะเห็นได้ว่า รัฐบาลห่วงใยลูกหนี้ทุกกลุ่ม และได้มีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว แต่การดำเนินการมาตรการให้สำเร็จได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกหนี้ เจ้าหนี้ และหน่วยงานต่างๆ หลายภาคส่วน

ผมจึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันแก้หนี้ในระบบ ให้จบภายในรัฐบาลนี้ ร่วมกันสำรวจและซ่อมแซมกลไกทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เครื่องจักรทางเศรษฐกิจเราทำงาน เต็มที่ และขยายตัวต่อไปได้ นายเศรษฐาภิวัตน์กล่าว

นายกิตติรัตน์ ระบุว่า ประธานที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย กล่าวว่า มูลหนี้ทั้งหมดในระบบครอบคลุมหนี้ครัวเรือน 16 ล้านล้านบาท มากกว่า 90% ของจีดีพี และในส่วนของหนี้แลนเครดิตบูโร จะพบตัวเลข 13.5 ล้านล้านบาท แต่ไม่ได้รวมส่วนที่เป็นสหกรณ์ และ กยศ. เข้าไปด้วย โดยส่วนที่นายกฯ แถลง เป็นการรวมครบถ้วน ทั้งนี้หนี้ของเกษตรกร และหนี้ SMEs

ส่วนหนี้บัตรเครดิต มียอดหนี้รวมอยู่ที่ 5.4 แสนล้านบาท เป็นหนี้ที่กำลังจะเป็นปัญหาประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้ที่กำลังน่าห่วงใย 1.1 ล้านใบ จากผู้ถือบัตรเครดิตจำนวนทั้งสิ้น 23.8 ล้านใบ โดยใครที่เป็นหนี้เสีย สามารถใช้คลินิกแก้หนี้ได้ ส่วนผู้ที่เห็นว่ามีปัญหาเกินศักยภาพในการชำระ ก็ขอให้เข้ามาใช้บริการได้ และมีสิทธิ์ได้ดอกเบี้ย 3-5% จาก 16-25% ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและระยะเวลาการผ่อนชำระ.





เกษตรวันนี้.....● วันก่อน “ธรรมนัส พรหม  
เผ่า” รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยกทีมงานนับสิบชีวิต  
ไปชมกระบวนการผลิตยางล้อของ โรงงานผลิตยาง  
ล้อ บริษัท หวออี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคม  
อุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง อำเภอเมืองระยอง  
ก่อนจะไปถึงไถเดี่ย.....● โดยจะให้ “การยางแห่งประเทศไทย” ส่งเสริมการผลิตยางล้อรถยนต์และส่งเสริมการใช้  
ยางล้อดังกล่าวในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาการค  
ายางพาราตกต่ำ รวมทั้งการส่งเสริมให้นำยางพารามาแปรรูปและใช้ภายในประเทศ  
อย่างแพร่หลาย.....● หลังจากนั้นอาจจะมีการลงนามระหว่างกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ กับผู้ประกอบการด้านผลิตยางล้อ พร้อมเตรียมมาตรการส่งออกยางพารา  
แปรรูปที่มีมูลค่าสูงกว่าการส่งออกยางแผ่นแบบเดิม นายกะหล่ำปลีเห็นว่าเป็น  
เรื่องที่ดี ถ้าทำงานจริง.....●

นายกะหล่ำปลี



## เกษตรกรไร่ที่ทำกินร้องนายกฯขอที่ทำกิน จากป่าสงวนหมดสัมปทานเกือบ3หมื่นไร่

**ชุมพร** - เกษตรกรไร่ที่ทำกิน ยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.ชุมพร ถึงนายกรัฐมนตรี ให้จัดสรรป่าสงวนหมดสัมปทานทำสวนป่ามานาน 8 ปีแล้ว แต่บริษัทเอกชนยังคงครองอยู่ ถ้ามถึงผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถื่น ผู้แทนประชาชน เคยนำปัญหาไปมาพูดคุยบ้างหรือไม่

วานนี้ (12 ธ.ค.) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร นายกฤษฎีกา แก้ววิริยะ พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรไร่ที่ทำกิน จังหวัดชุมพร เข้ายื่นหนังสือขออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรือพักอาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ถึงนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน พร้อมจำนวนผู้ลงทะเบียนขอที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)ปี 2559 ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,865 ราย และผู้ขอที่ดินทำกินประจำศูนย์บริการประชาชน ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,884 ราย รวมจำนวนผู้ขอที่ดินทำกินทั้งสิ้น 4,749 ราย

ทั้งนี้เกษตรกรผู้ยากไร่ที่ทำกิน จำนวน 4,749 ราย ได้ประสงค์ขอความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง พิจารณานำที่ดินของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร้อและป่าสลุย ในเขตตำบลรับร้อและตำบลหงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งบริษัทวิจิตรภักดิ์ เป็นผู้ได้รับอนุญาตและหนังสืออนุญาตดังกล่าวได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2558 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเวลานานกว่า 8 ปีแล้ว บัดนี้ยังไม่มี ความชัดเจนในการดำเนินการในที่ดินป่าสงวนทั้ง 2 แปลง

นายกฤษฎีกา กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรไร่ที่ทำกิน เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหานี้ให้พี่น้องประชาชนจำนวน 4,749 ราย ที่ไม่มีที่ทำกินมีข้อเสนอ ในที่ดิน 2 แปลงในเขตป่าสลุย ในเขตตำบลรับร้อและตำบลหงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ

แปลงที่ 1. จำนวน 19,835 ไร่ แปลงที่ 2. จำนวน 9,334 ไร่ บริษัทผู้ได้รับสัมปทาน เข้าทำประโยชน์และพักอาศัยมาแล้วถึง 2558 รวม 30 ปี ผ่านมา 8 ปี ปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนในที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้ จึงอยากให้ชาวชุมพรได้ใช้ทรัพยากร ที่ดินในจังหวัดชุมพรบ้าง รัฐบาลประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าคนไทยได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี คนจนต้องเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้ลดความเหลื่อมล้ำ แต่เห็นว่า ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข

นายกฤษฎีกากล่าวอีกว่า อีกเรื่องที่จะฝากไว้กับสื่อมวลชนช่วยลงตรวจสอบ กับพวกเราเครือข่ายเกษตรกรไร่ที่ทำกินว่าบริษัทดินพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้ ในการขออนุญาตครั้งที่ 2 บริษัทลดพื้นที่ขออนุญาตลง 5,804 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ณ วันที่กรมป่าไม้ทำอะไรบ้างในที่ดิน 5,804 ไร่ ซึ่งในพื้นที่นี้มีต้นปาล์มที่มี ผลผลิตเป็นลูกปาล์ม



ถามว่าให้ออกาสคนจนๆ ได้ไหม ออกใบอนุญาตเก็บของป่าได้หรือไม่ เพราะต้นปาล์มที่อยู่ในแปลง 5,804 ไร่ ถือว่าเป็นของป่า ส่วนนี้ศาลปกครอง ไม่ได้คุ้มครอง ออกใบอนุญาตให้คนจนเข้าไปเก็บลูกปาล์ม นอกจากจะมีรายได้ แล้วชาวบ้านที่ได้รับอนุญาตสามารถช่วยรัฐบาลดูแลเป็นหูเป็นตาการบุกยึด ครอบพื้นที่ของกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อีก ที่ผมพูดทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ ของคนจังหวัดชุมพร

"ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนประชาชน เคยเอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูด บ้างหรือเปล่า ผมไม่ได้เลือกแต่ผมเกิดจังหวัดชุมพร เห็นใจคนจังหวัดชุมพรเขาเดือดร้อนและอยากให้มิดที่ดินทำกินความเดือดร้อนจะได้ลดน้อยลง ท่านผู้ว่าฯ จังหวัดชุมพรท่านนี้ไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆ ในอดีต แต่ในฐานะเป็นพ่อบ้าน พ่อเมือง ลูกท่าน จำนวน 4,749 ราย เดือดร้อนไม่มีที่ทำกิน

ผมว่าไม่มีพ่อท่านไหนใจดีปล่อยให้ลูกตกระกำลำบากวันนี้เลยมาหา ท่าน เพื่อให้มาเรื่องราวเหล่านี้เสนอนายกรัฐมนตรี และในฐานะเครือข่ายร่วม เกษตรกรไร่ที่ทำกินจังหวัดชุมพรนำเสนอสารต่างๆ เหล่านี้เสนอต่อกรมวิชาการ สภาผู้แทนราษฎรและอาจจะไปยื่นหนังสือติดตามทวงถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป" นายกฤษฎีกา ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรไร่ที่ทำกิน กล่าว.

## ปลุกถั่วขยายสร้างรายได้ปีละแสนบาท

นางดาบทิพย์ ศิริสุขวิวัฒน์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149/1 หมู่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ที่ยึดอาชีพทำเกษตรปลูกยางพารา และใช้พื้นที่ว่างระหว่างสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน ปลูกถั่วลิสงและถั่วฝรั่ง เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เปิดเผยว่า พื้นที่ปลูกถั่วลิสงนั้น บางครั้งก็ไปปลูกในสวนยางพาราโดยปลูกแบบปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมี มีเพียงการใช้ปุ๋ยขี้วัว เพื่อปรับสภาพดิน และป้องกันเชื้อราใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 3-4 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตไปจำหน่ายได้ ราคาตั้งแต่ 45-55 บาทต่อกิโลกรัม การเก็บผลผลิตทางเกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นต้นพันธุ์ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป ถือว่าการปลูกถั่วนั้นลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์เพียงครั้งเดียว ก็สามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่อง



การปลูกถั่วยังเป็นการบำรุงดินมีธาตุอาหารอีกด้วย ส่วนผลผลิตนั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อ บางครั้งก็นำออกไปจำหน่ายเอง สร้างรายได้ปีละกว่าแสนบาท ซึ่งตนเองต้องการให้เกษตรกรมารวมกลุ่มกันเพื่อปลูกถั่ว เนื่องจากการปลูกไม่ยุ่งยากอาศัยเพียงความขยัน ขณะนี้มี นายชุตินิพัทธ์ รัชชู อายุ 37 ปี ที่รักอาชีพเกษตรกรได้มาร่วมกันปลูกถั่วลิสงและถั่วฝรั่ง รวมทั้งปลูกมันม่วงญี่ปุ่น ปลูกมันจี่หนู เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้อีกด้วย

นายนิคม นาศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านไผ่เดือย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กล่าวว่า ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร โดยประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร และการปลูกถั่วลิสงกับถั่วฝรั่งนั้น ไม่เพียงพอกับความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อ หากพ่อค้าแม่ค้าสนใจที่มารับซื้อถั่วลิสงและถั่วฝรั่ง สามารถติดต่อที่นางดาบทิพย์ ศิริสุขวิวัฒน์ โทร. 09-2986-3925.

**ทรงวุฒิ นาคพล รายงาน**